

**ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN ĐÔNG ĐÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2⁰⁶4/UBND-TP
V/v tổ chức hưởng ứng Ngày
Pháp luật Việt Nam năm 2022.

Đông Đa, ngày 19 tháng 10 năm 2022

Kính gửi:

- Các phòng, ban, đơn vị Quận;
- Các tổ chức CT-XH Quận;
- Ủy ban nhân dân các Phường.

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trong thời gian qua, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09 tháng 11 (Ngày Pháp luật Việt Nam) đã được UBND Quận và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Quận tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. UBND quận Đông Đa là một trong bốn Quận lõi nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội, nơi đặt trụ sở của các cơ quan Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn Quận góp vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trên địa bàn Thủ đô.

Năm 2022 là năm thứ 10 cả nước tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, đồng thời cũng là năm tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Nhằm khẳng định, làm sâu sắc thêm mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật với vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội, Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương sẽ tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022, dự kiến vào 20h ngày 6/11/2022 tại Nhà hát lớn Hà Nội và truyền hình trực tiếp trên VTV1.

UBND Thành phố tổ chức lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và tổng kết, trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” trên địa bàn UBND Thành phố. Thời gian tổ chức dự kiến từ ngày 01-09/11/2022.

UBND quận Đông Đa đã ban hành Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và có văn bản số 499/BC-UBND ngày 26/7/2022 báo cáo Thành phố về Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL trên địa bàn Quận.

Để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 thực hiện nghiêm, tiếp tục được tổ chức đi vào chiều sâu, lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong Nhân dân, UBND Quận yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức CT-XH Quận; UBND các Phường tập trung tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch 350/KH-UBND ngày 20/9/2022 của UBND Quận về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn



Quận năm 2022 trong thời gian cao điểm (từ ngày 01/11/2022 đến ngày 09/11/2022); tích cực phối hợp với Phòng Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam trên địa bàn Quận và tập trung triển khai một số nội dung, nhiệm vụ sau:

1. Các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức CT-XH Quận

- Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật và phổ biến, tuyên truyền bằng hình thức phù hợp về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật năm 2022 (Có tài liệu gửi kèm).

- Các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức CT-XH Quận treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan.

2. Phòng Tư pháp

- Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và tổng kết, trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” trên địa bàn UBND Thành phố.

3. Phòng Văn hóa Thông tin

- Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam tại nơi công cộng, nhất là khoảng thời gian từ ngày 01-09/11/2022.

- Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam tại một số điểm công cộng, các tuyến phố xung quanh trụ sở UBND Quận.

4. UBND các Phường

- UBND các Phường tổ chức treo băng rôn, pa nô, áp phích tại các tuyến đường chính, các khu trung tâm, trường học, trụ sở cơ quan nhà nước, địa điểm công cộng để truyền thông về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

Đề nghị các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức CT-XH Quận, UBND các Phường triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc gửi về UBND Quận (qua Phòng Tư pháp) để xem xét, giải quyết theo quy định./. ↴

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Quận ủy, HĐND Quận;
- Đ/c Chủ tịch UBND Quận;
- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND Quận;
- Thành viên HĐPBGDPL Quận;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hà Anh Tuấn

Handwritten text on the left margin, possibly a page number or reference.



TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

“Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022” trên địa bàn Quận Đống Đa

(Ban hành kèm theo Công văn số 2064/UBND-TP
Ngày 19 tháng 10 năm 2022 của UBND Quận)

Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Ngày Pháp luật Việt Nam là một trong những hình thức, biện pháp triển khai cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu đó.

Ngày Pháp luật Việt Nam bắt nguồn từ sáng kiến của địa phương. Xuất phát từ nhu cầu đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã tổ chức triển khai mô hình này với tính chất là một ngày sinh hoạt pháp luật tập trung để cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật. Từ mô hình này, năm 2010, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ (nay là Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương) đã hướng dẫn việc nhân rộng trên phạm vi toàn quốc và được đánh giá là một cách làm mới, tích cực, góp phần đa dạng hóa các hình thức PBGDPL hiện có.

Ngày 20/6/2012, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật PBGDPL. Xuất phát từ vai trò của pháp luật, ý nghĩa của Hiến pháp năm 1946 - Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa với những giá trị về tư tưởng pháp quyền, quyền lực thuộc về Nhân dân, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và thực tiễn triển khai mô hình “Ngày Pháp luật”, kết hợp với tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới, Luật PBGDPL đã quy định ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 8) - Ngày Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thông qua Hiến pháp năm 1946. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Cụ thể hóa nội dung này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (Nghị định số 28/2013/NĐ-CP), trong đó quy định cụ thể nội dung, hình thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam. Ngày pháp luật Việt Nam có mục đích và ý nghĩa như sau:

1. Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật

Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong Nhà nước pháp

quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Với ý nghĩa đó, để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, đồng thời mọi tổ chức, cá nhân nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống.

2. Xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với pháp luật, tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, tạo lập kỷ cương, phép nước góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, PBGDPL và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân

Pháp luật của nước ta đảm bảo nguyên tắc công bằng, minh bạch; ghi nhận, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho mỗi cá nhân và hài hòa lợi ích trong xã hội. Qua việc tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ, hành vi ứng xử phù hợp với quy định của pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật của toàn dân. Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách, ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ cương, tự do trong khuôn khổ pháp luật; coi trọng các giá trị đạo đức tốt đẹp; ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, lòng yêu nước, xây dựng nếp sống văn hoá. Đây chính là yếu tố tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, kỷ cương, phép nước.

Bên cạnh đó, Nhà nước pháp quyền đòi hỏi một hệ thống pháp luật hoàn thiện. Việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam là một trong những điều kiện quan trọng thúc đẩy tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Pháp luật chỉ có thể điều chỉnh tốt nhất hành vi khi được chấp hành một cách tự nguyện, thực sự trở thành nhu cầu tự thân, có ý thức của mỗi người. Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, tự giác chấp hành Hiến pháp, pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ pháp luật; động viên toàn xã hội thi hành pháp luật nghiêm minh.

3. Hướng tới xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội

Văn hóa pháp lý được thể hiện hàng ngày ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của Nhà nước, cá nhân và xã hội. Để hình thành văn hóa pháp lý cần phải xây dựng lối sống theo pháp luật. Ngày Pháp luật Việt Nam góp phần xây dựng lối sống theo pháp luật, tạo lập thói quen tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật và nâng cao nhận thức pháp luật của mỗi người.

Năm 2022 là năm thứ 10 cả nước tổ chức các hoạt động Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 và cũng là năm thực hiện Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, các ngành, các cấp thành phố Hà Nội đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; gắn liền với việc tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, làm cơ sở để triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, thiết thực nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của sở, ngành, đoàn thể, địa phương, đóng góp thiết thực xây dựng Thủ đô an toàn, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đồng thời để đóng góp vào thành quả chung của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

4. Về nội dung, Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức để khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực với đời sống của nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.

5. Về hình thức, việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua các hoạt động: Phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, Cổng/Trang thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh cơ sở); truyền thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội; mít tinh; hội thảo; tọa đàm; thi tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động; triển lãm.....phù hợp với điều kiện tình hình của địa phương./.